

วัตถุประสงค์ของงาน	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา
<p>วัตถุประสงค์ของงาน (Long term goal) (short term goal)</p>	<p>ตรวจสอบว่ามีการดำเนินการตามแบบแผนที่มีพระราชทาน (สนว.๑๓) และตัดมอบเงินให้เรือร้อยตาม ว.คร. ค่าบที่สุค ที่ ๑๐๐๐๓(หบ)/๒๗๗ ลง ๓ ธ.ค.๖๐, ว.คร. ค่าบที่สุค ที่ ๑๐๐๗/๐๒ ลง ๓๔ ธ.ค.๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่</p>	
<p>๓. ดำเนินการสำรวจแหล่งกักตุนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติกำหนด และมีความพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ</p>		
<p>ความเห็นของผู้ตรวจ</p>		

การปฏิบัติกรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ	แนวทางการตรวจของตำรวจ	ผลการตรวจ
งานป้องกันปราบปราม (รอง.ม.ช. (ร.บ.)/เพิ่มติม)		มี
<p>๑. ประสิทธิภาพการสั่งการของศูนย์รับแจ้งเหตุ ๑๙๑ และการใช้เทคโนโลยีในการควบคุมสั่งการ</p>	<p>ตรวจสอบการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อรับแจ้งเหตุแล้วมีผลการดำเนินการอย่างไร และมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยี สนับสนุน เช่น การใช้แอปพลิเคชัน Police I Lert U</p>	
<p>๒. การประเมินผลการควบคุมคดีอาชญากรรมที่เกิดจากสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม โดยมีการวิเคราะห์เฉพาะสถิติอาญาที่สามารถควบคุม จัดการได้ดี (Street crime) เช่น ทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ตามท้องถนน หรือที่สาธารณะ</p>	<p>แนวคิดริเริ่มของหัวหน้าสถานี และ หัวหน้างานป้องกันปราบปราม ในการใช้สถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม เป็นฐานข้อมูล เพื่อกำหนดวิธีการ การกีดกันที่สามารถควบคุมและป้องกันได้ ตามสภาพความเป็นจริง โดยเฉพาะคดีกลุ่มที่ ๑ (ทำร้ายร่างกาย ทะเลาะวิวาท) กลุ่มที่ ๒ (ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์) บนทางสาธารณะ (อีกทรัพย์ ชิงทรัพย์) ซึ่งทรัพย์ ปล้นทรัพย์) บนทางสาธารณะ ที่สามารถลดอาชญากรรมอื่นๆ ที่สามารถควบคุมได้ด้วยการจัดสายตรวจ ป้องกันเหตุ</p>	
<p>๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปราบปราม</p>	<p>ตรวจสอบการดำเนินการของชุมชนสัมพันธ์ การทำบันทึก ข้อตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และการสร้าง เครือข่ายป้องกันอาชญากรรม ตลอดจนการทำกิจกรรมร่วมกับ กต.ตร.สภ./สน. ว่ามีการดำเนินการหรือไม่อย่างไร</p>	
<p>ความเห็นของผู้ตรวจ</p>		

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำรวจ	แนวทางการตรวจของชุดตรวจ	ผลกตรวจ	
งานสอบสวน (รอง ผ.บ.ตช. (สส)/เพิ่มเติม)		มี	ไม่มี
<p>๑. พนักงานสอบสวนได้แจ้งความคืบหน้าและผลการสอบสวนให้ผู้เสียหายทราบ และสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการ ตามที่กฎหมายและระเบียบ คร. กำหนด</p>	<p>- ตรวจสอบการแจ้งผลความคืบหน้าการสอบสวนคดีอาญามีการดำเนินการตามคำสั่ง ตร. ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.ค.๕๖ หรือไม่</p>		
<p>ความเห็นของผู้ตรวจ</p>			